



กิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

📌📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



ด้วยการนำกิจกรรมออนไลน์ที่บ้านได้ง่ายๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยรับชมวีดิทัศน์วันมาฆบูชา วันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน จากนั้นร่วมตอบคำถาม ส่งมาในระบบ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชั่วโมง

(ระบบทรานสคริปกิจกรรมจะบันทึกชั่วโมงกิจกรรมให้ภายใน ๓ สัปดาห์ หลังจากร่วมกิจกรรม)

สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์สามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมได้เช่นกัน

ทั้งนี้ทางกองศิลปวัฒนธรรมจะปิดระบบกิจกรรมออนไลน์ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๘๙ ๙๒๙๑๐๙๙ (ไลน์) หรือ add line มาสอบถามได้ค่ะ

****กิจกรรมไม่มีการมอบใบประกาศนียบัตรนะคะ****

กองศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำ
เว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



เนื่องไปโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ



ขอเชิญลงนามถวายพระพร



ราชวงศ์สุโขทัย

รัชชวดีรัตนวันสงกรานต์

และร่วมตอตามให้ได้ ๘๐ คณนขึ้นไป

จะด้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชั่วโมง

กิจกรรมOnline เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ด้วยการร่วมกิจกรรมที่บ้านได้ง่ายๆในกิจกรรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ด้วยการรับชมวีดิทัศน์ ประเพณีวันสงกรานต์

จากนั้นตอบคำถามให้ได้ ๘๐ คณนขึ้นไป

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชั่วโมง

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมได้เช่นกัน

และจะด้รับเกียรติบัตรหลังจากปิดระบบกิจกรรม

สามารถดูวิธีการความีโหลคเกียรติบัตร

จากลิงค์หน้า Facebook กองศิลปวัฒนธรรม

ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

ระบบกิจกรรมออนไลน์จะทำการปิดระบบในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

หากต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใดในแบบฟอร์ม สามารถติดต่อได้ที่ 084-3291099 (ตัก)หรือ add line มาสอบถามได้ค่ะ



กิจกรรมOnline เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม

🙏🙏 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ด้วยการร่วมกิจกรรมที่บ้านได้ง่ายๆในกิจกรรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยการรับชมวีดิทัศน์ ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา จัดทำโดย กองศิลปวัฒนธรรม

จากนั้นตอบคำถามให้ได้ ๘๐ คะแนนขึ้นไป

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชั่วโมง (ชั่วโมงกิจกรรมจะเข้าหลังจากปิดระบบกิจกรรม 1 สัปดาห์)

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถนำไปนับชั่วโมงกิจกรรมได้เช่นกัน

และจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากปิดระบบกิจกรรม

ระบบกิจกรรมออนไลน์จะทำการปิดระบบในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หากต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใดในแบบฟอร์ม สามารถติดต่อได้ที่ 084-3291099 (ดี๊ก) หรือ add line มาสอบถามได้ค่ะ